

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ด้วยการจดจำระลึกถึงและการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นที่ลูกจะได้รับมงกุฏสองชั้น ดังนั้นสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งในขณะที่รักษาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกไว้เบื้องหน้าลูก

**คำถาม:** พ่อ ผู้สร้างโลก รับใช้ลูกๆอย่างไร?

**คำตอบ:** 1) งานรับใช้ของท่านคือการให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกแก่ลูกและทำให้ลูกมีความสุข ไม่มีใครสามารถทำงานรับใช้ที่เห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเช่นที่พ่อทำ 2) พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเข้าบัลลังก์และทำให้ลูกกลายเป็นนายที่หนึ่งบนบัลลังก์ของโลก พ่อเองไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์นกยูง แต่พ่อทำให้ลูกๆนั่งบนบัลลังก์นกยูง ผู้คนสร้างวัดที่ไม่มีชีวิตเพื่อพ่อ พ่อจะได้รับรสชาติอะไรจากสิ่งนั้น? เป็นลูกๆที่ได้รับโชคของอาณาจักรแห่งสวรรค์ของพวกเขา ผู้มีประสบการณ์ของความสุขสันต์นั้น

โอมชานติ พ่อพูดกับลูกๆทางจิตที่สุดแสนหวานว่า พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ความหมายของคำว่า “โอมชานติ” ได้อธิบายแก่ลูกๆแล้ว พ่อพูดว่า “โอมชานติ” และลูกๆก็พูด “โอมชานติ” ด้วยเช่นกัน เพราะศาสนาดั้งเดิมของดวงวิญญาณคือความสงบ เวลานั้นลูกๆรู้ว่าลูกมาที่นี่จากดินแดนแห่งความสงบ ก่อนอื่นใดลูกๆไปสู่อินแดนแห่งความสุข และแล้วในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกก็เข้ามาสู่อินแดนแห่งความทุกข์ ลูกจดจำสิ่งนี้ ลูกๆกลายเป็นผู้มีชีวิต(ผู้ที่มีร่างกาย) และใช้ 84 ชาติเกิด พ่อไม่ได้กลายเป็นผู้ที่มีร่างกาย พ่อพูดว่า พ่อรับการคำจูนของผู้ที่เพียงชั่วครว ไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะสอนลูกได้อย่างไร? ท่านจะบอกลูกๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า “มานมานะบาฟ! จดจำอาณาจักรของลูก” ได้อย่างไร? สิ่งนี้ลูกเรียกว่าการได้รับอาณาจักรของโลกในหนึ่งวินาที พ่อไม่มีขีดจำกัด และดังนั้นท่านจะให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดและมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกๆอย่างแน่นอน พ่อได้แสดงให้เห็นหนทางที่ง่ายดายอย่างมาก พ่อพูดว่า เวลานั้นจงนำดินแดนของความทุกข์นี้ออกไปจากสติปัญญาของลูก เพื่อที่จะกลายเป็นนายของโลกใหม่แห่งสวรรค์ที่กำลังมีการก่อตั้งขึ้น จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป และแล้วลูกก็จะกลับมาสู่ประธานอีกครั้งหนึ่ง สิ่งนี้ลูกเรียกว่าการจดจำระลึกถึงที่ง่ายดาย เช่นที่ลูกๆจดจำพ่อทางร่างกายของพวกเขาอย่างง่ายดายมาก ในทำนองเดียวกันลูกต้องจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อเองก็นำลูกออกไปจากดินแดนแห่งความทุกข์และส่งลูกไปสู่อินแดนแห่งความสุข ไม่มีการกล่าวถึงความทุกข์ที่นั่น ท่านบอกลูกถึงสิ่งที่ง่ายดายมากกว่า จดจำดินแดนแห่งความสงบของลูก บ้านของพ่อคือบ้านของลูก และจดจำโลกใหม่นั้นคืออาณาจักรของลูก พ่อกำลังรับใช้ลูกๆอย่างไม่เห็นแก่ตัว ท่านทำให้ลูกๆมีความสุขและแล้วก็ไปและนั่งอยู่ในดินแดนสูงสุดในสภาพของการปลดเกษียณ ลูกก็เป็นผู้อาศัยของดินแดนสูงสุด ด้วย ที่นั่นลูกเรียกว่าดินแดนนิพพานด้วยเช่นกัน ดินแดนที่อยู่เหนือเสียง พ่อมาเพื่อรับใช้ลูกๆ นั่นคือเพื่อให้มรดกแก่ลูก ผู้นี้เองก็ได้รับมรดกจากพ่อ ซึ่งพบบาปคือพระเจ้า สูงสุดเหนือสิ่งใด มีวัดชีวามากมาย ท่านไม่ได้มีพ่อหรือครู ท่านมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของทั้งโลก ท่านได้รับความรู้ที่นั้นจากที่ไหน? ท่านได้เคยศึกษาพระเวทหรือคัมภีร์ใดๆหรือไม่? ไม่เลย พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความสุขและความสงบ มีความแตกต่างระหว่างค่ายกึ่งของพ่อและค่ายกึ่งของมนุษย์ที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งและกลายเป็นเทพเหล่านั้น ก่อนหน้านั้นลูกเคยมีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจ เป็นหน้าที่ของพ่อผู้เดียวที่จะเปลี่ยนปีศาจให้กลายเป็นเทพ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกอยู่เบื้องหน้าลูก ลูกเช่นกันต้องทำกรรมที่สูงส่งเช่นนั้นอย่างแน่นอน ใช้เวลาหนึ่งวินาทีที่จะอธิบายปรัชญาแห่งกรรม กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาป นั่นคือการอธิบายทุกสิ่ง พ่อพูดว่าลูกๆที่สุดแสนหวาน ลูกต้องเล่นบทบาทของลูก ลูกได้รับบทบาทเหล่านั้นอันเป็นนิรันดร์ ลูกได้เล่นละครของความสุขและความทุกข์นี้มามากมายหลายครั้ง ลูกได้กลายเป็นนายของโลกมามากมายหลายครั้ง พ่อกำลังทำให้ลูกสูงส่งอย่างมาก พระเจ้าผู้ที่เป็นดวงวิญญาณสูงสุดที่เล็กมาก พ่อ นั่นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นท่านทำให้ลูกดวงวิญญาณเป็นเหมือนกับตัวท่านเองด้วยเช่นกัน ลูกกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักและมหาสมุทรแห่งความสุข เหล่าเทพมีความรักอย่างมากในระหว่างพวกเขา พวกเขาไม่เคยต่อสู้กัน พ่อมาและทำให้ลูกเหมือนกันกับตัวพ่อเอง ไม่มีใครอื่นสามารถทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น การละเล่นเกิดขึ้นในโลกที่มีตัวตน เริ่มแรกมีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป และแล้วผู้คนของอิสลามและชาวพุทธ ฯลฯ ก็มาบนเวทีนี้ ซึ่งเป็นเวทีที่ลูกมาและแสดงตามลำดับกันไป ลูกคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิด ได้มีการจดจำว่าดวงวิญญาณอยู่อย่างแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเวลานาน พ่อพูดว่าลูกๆที่สุดแสนหวาน ลูกคือผู้ที่มาก่อนเพื่อเล่นบทบาทของลูกในโลก พ่อเข้ามาในผู้นี้สำหรับช่วงเวลาสั้นๆ ผู้นี้คือรองเท้าเก่า เมื่อภรรยาของผู้ชายตาย เขาพูดว่า รองเท้าเก่าคู่หนึ่งได้จากไปและเวลานี้ฉันจะได้รองเท้าใหม่อีกคู่หนึ่ง นี่คือการร่างเก่า(ของบรรพบุรุษมาบาป)เช่นกัน

เขาได้วนไปในวงจรของ 84 ชาติเกิด ลูกก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นพ่อมาและรับการคำจูนของพาหนะนี้ พ่อไม่เคยเข้ามาในโลกที่บริสุทธิ์ ลูกไม่บริสุทธิ์และลูกเรียกหาพ่อให้มาและชำระลูกให้บริสุทธิ์ ในที่สุดแล้วการจูนระลึกถึงของลูกก็จะเป็นผล พ่อมาเมื่อถึงเวลาที่โลกเก่าจะต้องจบสิ้นลง การก่อตั้งดำเนินไปผ่านบราห์มา “ผ่านบราห์มา” หมายถึงผ่านลูกบราห์มิน เริ่มแรกเป็นจุก, บราห์มิน ต่อมาก็เป็นเทพ และจากนั้นก็เป็นนักรบ... ลูกได้ตีลังกา เวลานั้นลูกต้องละทิ้งสำนักที่เป็นร่าง และกลับมาสำนักที่เป็นดวงวิญญาณ ลูกใช้ 84 ชาติเกิด พ่อยืมใช้ร่างกายนี้เพียงครั้งเดียว พ่อเช่าร่างนี้ พ่อไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินของสิ่งปลูกสร้างนี้ พ่อจะจากผู้นี้ไป เขาต้องได้รับค่าเช่า พ่อพูดด้วยเช่นกันว่า พ่อให้ค่าเช่าสำหรับอาคารนี้ ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและดังนั้นท่านต้องให้ค่าเช่าบ้าง ท่านได้ใช้บัลลังก์นี้เพื่อที่จะอธิบายแก่ลูก ท่านอธิบายแก่ลูกในวิธีเช่นนั้นที่ลูกจะกลับมาตั้งอยู่บนบัลลังก์ของโลก ท่านพูดว่า พ่อเองไม่ได้กลายเป็นเช่นนั้น พ่อทำให้ลูกนั่งบนบัลลังก์นั้นคือบัลลังก์นกยูง วัดโสมนาลนั้นได้สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการของชีพบบา พ่อพูดว่าพ่อจะรับรู้รสชาติอะไรจากสิ่งนั้น? พวกเขาเพียงแต่วางรูปบูชาที่ไม่มีชีวิตไว้ที่นั่น ลูกๆ มีประสบการณ์ของความสุขในสวรรค์ พ่อไม่ได้แม้กระทั่งไปสวรรค์ และแล้วเมื่อหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเริ่มขึ้น ลูกก็ใช้จ่ายเงินเป็นอย่างมากกับการสร้างวัดฯลฯ เหล่านั้น แม้กระนั้นขโมยก็รูดปล้นวัดเหล่านั้น ทรัพย์สินสมบัติและความมั่งคั่งของลูกทั้งหมดจบสิ้นในอาณาจักรของราวัน บัลลังก์นกยูงคงอยู่ในเวลานี้หรือไม่? พ่อพูดว่า มามุส กุสนาวิ มาและปล้นวัดที่สร้างให้แก่พ่อ ไม่มีแผ่นดินอื่นใดที่มั่งคั่งเท่ากับแผ่นดินบารัต

ไม่มีสถานที่อื่นใดสามารถกลายเป็นสถานที่ของการจาริกแสวงบุญเหมือนกับสถานที่นี้ อย่างไรก็ตามทุกวันนี้มีสถานที่การจาริกแสวงบุญอยู่มากมายในศาสนาฮินดู ในความเป็นจริงแล้วสถานที่จาริกแสวงบุญควรเป็นสถานที่ที่พ่อให้การหลุดพ้นแก่ทุกคน นี่คือการที่ลูกกำหนดไว้แล้วเช่นกัน นี่คือการที่ง่ายดายมากที่จะเข้าใจ แต่ลูกก็เข้าใจตามลำดับกันไป เพราะอาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้นมา ลักษณะและนารายณ์คือนายของสวรรค์ พวกเขาคือมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดและพวกเขาก็ถูกเรียกว่าเทพ ผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งก็ถูกเรียกว่าเทพ ผู้ที่เป็นของศาสนาเทพที่สูงส่งเป็นของหนทางของครอบครัว ในเวลานั้นมีเพียงหนทางครอบครัวของลูก พ่อทำให้ลูกมีมงกุฎสองชั้น และแล้วราวันก็ได้ถอดมงกุฎทั้งสองของลูกออก เวลานั้นไม่มีมงกุฎใดเลย ไม่มีทั้งมงกุฎของความมั่งคั่งและมงกุฎของความบริสุทธิ์ ราวันได้ถอดมงกุฎทั้งสองของลูก พ่อมาและให้มงกุฎทั้งสองแก่ลูกอีกครั้งหนึ่งด้วยการจูนระลึกถึงและการศึกษาเล่าเรียน เหตุนี้เองจึงมีการจูนว่า โอพระเจ้าผู้เป็นพ่อ กลายเป็นผู้นำทางของเราและปลดปล่อยเรา เหตุนี้เองลูกจึงได้ชื่อว่าผู้นำทาง พันดา วาส, ฆราวาสและยาดา วาสกำลังทำอะไร? พวกเขาพูดว่า บาบา ปลดปล่อยเราจากอาณาจักรแห่งความทุกข์และพาเรากลับไปกับท่าน พ่อผู้เดียวเท่านั้นก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะซึ่งถูกเรียกว่าสวรรค์ และแล้วราวันก็ทำให้สวรรค์กลายเป็นดินแดนแห่งความหลอกลวง พวกเขาพูดว่าพระเจ้ากฤษณะพูด พ่อพูดว่าพระเจ้าชีวาพูด ผู้คนของบารัตได้เปลี่ยนชื่อ และดังนั้นทั้งโลกจึงได้เปลี่ยนชื่อนั้นด้วยเช่นกัน ศรีกฤษณะคือผู้ที่มีการสร้าง ชีพบบาผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ที่ปราศจากร่าง เวลานั้นลูกๆ กำลังได้รับอำนาจจากพ่อ ลูกกลายเป็นนายของทั้งโลก ลูกได้รับทั้งท้องฟ้าและผืนดินทั้งหมด ไม่มีใครมีพลังที่จะแย่งชิงสิ่งนั้นไปจากลูกเป็นเวลา 3 ใน 4 ส่วนของวงจร เมื่อประชากรของพวกเขาขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีจำนวนถึงหลายล้าน พวกเขาได้นำกองทัพของพวกเขาและเอาชนะลูก พ่อให้ความสุขแก่ลูกๆ อย่างมากมาย ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้จัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข ในปัจจุบันพ่อกำลังนั่งที่นี่และอธิบายปรัชญาของกรรม, กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาปแก่ลูก ในอาณาจักรของราวันการกระทำกลายเป็นการกระทำที่เป็นบาป ในยุคทองการกระทำนั้นเป็นกลาง เวลานั้นลูกได้พบกับสัตว์ผู้เดียวที่ลูกเรียกว่าสามีเหนือสามีทั้งปวง เพราะสามีเหล่านั้นทั้งหมดก็จดจำผู้เดียวนั้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นพ่ออธิบายว่า นี่คือการที่แสนมหัศจรรย์เช่นนั้น! บทบาทที่ไม่สูญสลายถูกบันทึกไว้ในดวงวิญญาณที่แสนเล็กเช่นนั้น และบทบาทนั้นจะไม่มีวันถูกลบไป สิ่งนี้ลูกเรียกว่าละครที่ไม่สูญสลายและคงอยู่ตลอดไป พระเจ้าคือหนึ่งเดียว สิ่งสร้างนั้นคือวงจรและบันไดทั้งหมดเป็นเช่นเดียวกัน ไม่มีใครรู้จักผู้สร้างหรือสิ่งสร้าง ฤๅษีและมุนีก็พูดด้วยเช่นกันว่า เราไม่รู้ เวลานั้นลูกกำลังนั่งอยู่ในยุคบรรจบพบกันและการบรรจบของลูกก็เป็นไปกับมายา เธอไม่ได้ทิ้งลูกไว้ตามลำพัง ลูกๆ พูดว่า บาบา ฉันถูกตบตีโดยมายา บาบาพูดว่า ลูกๆ ลูกได้สูญเสียทุกสิ่งที่ลูกเคยหามาได้ พระเจ้ากำลังสอนลูก และดังนั้นลูกควรศึกษาเล่าเรียนอย่างดี หลังจาก 5000 ปีเท่านั้นที่ลูกจะได้รับการศึกษาเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่ง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจูนระลึกถึง:**

1. นำโยคะของสติปัญญาของลูกออกไปจากดินแดนของความทุกข์นี้และจดจำพ่อผู้ก่อตั้งโลกใหม่ กลับมาสาโตประธาน

2. กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักและมหาสมุทรแห่งความสงบและความสุขเช่นเดียวกับพ่อ ทำความเข้าใจปรัชญาแห่งกรรม กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาป และทำกรรมที่สูงส่งอย่างสม่ำเสมอ

**พร:** ขอให้ลูกลมီးโชคแห่งความสุขที่คงอยู่ตลอดไปและมีความจริงจังและความกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอจากการร้องเพลงแห่งความสุขในจิตใจของคุณ ลุก ๆ ที่มีโชคประกาศสิทธิ์ความสำเร็จที่ไม่สูญสลายโดยใช้วิธีการที่คงอยู่ตลอดไป จิตใจของคุณร้องเพลง "ว้าว! ว้าว! ว้าว บาบ! ว้าว โชคอย่างสม่ำเสมอ! ว้าว ครอบครัวที่น่ารักแสนหวาน! ว้าว ช่วงเวลาที่สวยงามของยุคบรรจบพบกันที่สูงส่ง!" แต่ละครกระทำคือ "ว้าว ว้าว!" (มหัศจรรย์) และเหตุนี้เอง ลูกลมီးโชคแห่งความสุขที่คงอยู่ตลอดไป ลุกไม่สามารถมี "ทำไม?" หรือ "นั่น" ในจิตใจของคุณ แทนที่จะเป็นคำว่า "ทำไม?" ลุกพูดว่า "ว้าว! ว้าว!" และแทนที่จะพูดว่า "นั่น" ลุกพูดว่า "بابา بابา!"

**คติพจน์:** ไส่ตราประทับของรัฐบาลที่ไม่สูญสลายกับความคิดใดก็ตามที่ลูกลมီးและลูกจะอยู่อย่างเข้มแข็ง

\*\*\* โอม ขานติ \*\*\*

**คำพูดอันสูงส่งที่แสนหวานของมาเตซาวรี**

**เวลาที่นาอัศจรรย์ของการมีความหวังของชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มของคุณ**

เราดวงวิญญาณทั้งหมดมีความหวังมาเป็นเวลานานของการมีความสุขและความสงบอย่างสม่ำเสมอในชีวิตของเรา และดังนั้นความหวังที่เรามีมาเป็นเวลานานในบางกรณีจะได้รับการเติมเต็มอย่างแน่นอน เวลานี้คือชาติเกิดสุดท้ายของเรา และเวลานี้ก็เป็นตอนสิ้นสุดของชาติเกิดสุดท้ายนี้ ไม่ควรมีใครคิดว่า ฉันยังเด็กอยู่: จะเด็กหรือผู้ใหญ่-ทุกคนก็ต้องการความสุข แต่ก่อนอื่นใด เราต้องมีความรู้ที่สิ่งใดที่เป็นเหตุของความทุกข์ เวลานี้ลูกได้รับความรู้แล้วว่าด้วยการจดจำระลึกถึงพระเจ้าลูกสามารถเผาบังกรรมที่ลูกสร้างขึ้นมาจากลูกติดกับอยู่ในกิเลสทั้งห้า นี่เป็นวิธีที่ง่ายดายของการได้รับการปลดปล่อยจากบังกรรม จดจำبابา ผู้ทรงพลังอำนาจในทุกกลมหายใจในขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปทั่ว เป็นพระเจ้าเองที่มาและช่วยเราโดยแสดงถึงวิธีนี้ แต่ละดวงวิญญาณต้องทำความเพียรพยายามเพื่อตนเอง พระเจ้ามาในรูปแบบของพ่อ ครู และกูรู และให้มรดกแก่เรา ดังนั้นก่อนอื่นเราต้องเป็นของพ่อ และแล้วเราต้องศึกษากับครู เพื่อที่รางวัลแห่งความสุขของเราจะถูกสร้างขึ้นเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าในอนาคต สิ่งนี้หมายความว่าเราจะได้รับสถานภาพของการหลุดพ้นในชีวิตตามความเพียรพยายามที่เราทำ ในรูปของกูรูท่านทำให้เราบริสุทธิ์และให้การหลุดพ้นแก่เรา และดังนั้นเราต้องเข้าใจความลับนี้และทำความเพียรพยายามเช่นนั้น นี่คือเวลาที่จบสิ้นบัญญัติเก่าทั้งหมดและสร้างชีวิตใหม่ ในเวลานี้ตามความเพียรพยายามที่เราทำเพื่อชำระดวงวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ บันทึกที่บริสุทธิ์จะได้รับการบันทึกลงไปตามนั้น ซึ่งจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งวงจร ดังนั้นทุกสิ่งสำหรับทั้งวงจรขึ้นอยู่กับรายได้ที่หาได้ในเวลานี้ ดูซิในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้ของตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบ เราต้องกลายเป็นเทพและนี่คือสภาพที่สูงขึ้นของเราและแล้วเราก็จะไปทีนั้นและสัมผัสกับรางวัลของเรา ทีนั้นเหล่าเทพไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้น ที่พวกเขาจะตกต่ำลงมา หากพวกเขาเห็นว่าพวกเขาจะสัมผัสกับความสุขและแล้วตกลงมาแล้วโดยการกังวลเกี่ยวกับการตกลงมาของพวกเขา พวกเขาจะไม่แม้กระทั่งมีความสนุกกับความสุขของพวกเขา ดังนั้นกฎของพระเจ้าจึงถูกสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นที่ผู้คนพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะไต่เต้าขึ้นไป นั่นคือพวกเขากำลังหารายได้เพื่อความสุขของพวกเขาเสมอ อย่างไรก็ตาม บทบาทในละครนั้นเป็นครั้งต่อครั้งและเรารู้ความลับนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเวลาของความสุขและแล้วเราก็ต้องทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในความสุขนั้น นี่คือความพิเศษของความเพียรพยายาม หน้าที่ของนักแสดงคือการแสดงบทบาทของพวกเขาด้วยความพิเศษที่ยิ่งใหญ่ในเวลาของการแสดงเพื่อที่ว่าผู้ที่มาเห็นพวกเขาจะได้ยกย่องพวกเขา เหตุนี้เองเหล่าเทพได้รับบทบาทของนักแสดงเอกชายและหญิงและอนุสรณ์ของพวกเขาเป็นที่จดจำและได้รับการกราบไหว้บูชา การอยู่ในการครองเรือนที่ปราศจากกิเลสและมีสภาพเช่นดอกบัวคือคุณสมบัติพิเศษของเหล่าเทพ เป็นเพราะการลืมนคุณสมบัติพิเศษนี้ที่บาร์ตได้มาถึงสภาพที่ไม่มีโชคนี้ เวลานี้พระเจ้าเองได้มาเพื่อทำให้เราสร้างชีวิตเช่นนั้นอีกครั้ง ด้วยการจับมือของท่าน เรือชีวิตของลูกจะข้ามฟากไปได้